



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 6 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,379 ราย ป่วยสะสม 714,684 ราย ยังรักษาอยู่ 212,926 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,172 ราย หายป่วยสะสม 495,904 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 191 ราย เสียชีวิตสะสม 5,854 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 19,632,537 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 202,342,316 ราย เสียชีวิต 4,289,527 ราย รักษาหาย 181,859,585 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ เตือนฉีดวัคซีนครบโดสยังแพร่เชื้อได้/ พบวัยรุ่นป่วยโควิดเพิ่มขึ้น 84% ในสัปดาห์เดียว/ Novavax เลื่อนขออนุมัติใช้/ เตรียมทดสอบวัคซีนเพิ่มเติม/ CDC พบสายพันธุ์เดลตาผลิตไวรัสปริมาณใกล้เคียงกันในคนฉีด-ยังไม่ฉีดวัคซีนหากมีการติดเชื้อ EU พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มสูงหลังเปิดพรมแดน **อังกฤษ** ระบุโควิด 19 มีแนวโน้มจะพัฒนาสู่รูปแบบที่อันตรายยิ่งขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการแพร่กระจายของไวรัส **จีน** พบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 80 ราย ทางการประกาศจำกัดจำนวนผู้เข้าชมสถานที่ทางวัฒนธรรม ส่วนเมืองอู่ฮั่น ส่งห้องตรวจโควิดเคลื่อนที่บริการประชาชน ขณะที่บริษัทในประเทศพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี มีอัตราการฆ่าเชื้อถึง 99.99% **อาเซียน** เรียกร้องให้ผลักดันวัคซีนโควิดเป็นสินค้าสาธารณะเข้าถึงง่ายและไม่แพง

ประเด็นสำคัญ

1.Factory Sandbox

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ)

-ที่ประชุม ศบค.ศบค. เสนอรูปแบบ Factory Sandbox มุ่งเป้าในโรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ยานยนต์ 2.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 3.อาหาร และ 4.อุปกรณ์การแพทย์ โดยยึดหลักตรวจรักษา ดูแล และควบคุม เพื่อให้บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ตรงตามเป้าหมาย ในระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และชลบุรี

ระยะที่ 2 พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ หลักสำคัญคือการตรวจคัดกรอง RT-PCR 100% เพื่อแยกคนที่ป่วยไปรักษาทันที และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ จัดตั้งรพ.สนามเพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อภายในโรงงานและไอซียู เน้นฉีดวัคซีนให้แรงงาน 7 โรคเสี่ยง คนตั้งครุฑ และออกใบรับรองให้กับบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ส่วนการควบคุมดำเนินการตามมาตรการ Bubble & Seal และ DMHTT โดย ก.แรงงานจะเสนอที่ประชุม ศบค. เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

2.การจัดสรรวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, acnews, thailandpuls, INN, thaipbs) ไทยรัฐทีวี

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน ต.บึงยี่โถ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระบุ ได้กำชับให้เร่งฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสให้บุคลากรครบถ้วนโดยเร็วเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และยังจัดสรรวัคซีน 1 หมั่นโดสมาฉีดให้แก่ อสม. ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เนื่องจากเป็นด่านหน้าที่ลงพื้นที่สอดส่องดูแลชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ขอให้ช่วยให้ข้อมูลการคัดกรอง หากติดเชื้อช่วยให้เข้ารับการดูแลอย่างเหมาะสม

-นพ.สุระ ชี้แจงว่า สธ. จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ตามเกณฑ์และตามจำนวนบุคลากรที่แจ้งความประสงค์ หากเปรียบเทียบจำนวนวัคซีนที่จัดสรรให้แต่ละจังหวัดในเขตฯ 3 ประกอบด้วย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ พบว่าบุรีรัมย์ได้น้อยกว่า นครราชสีมา กว่า 8,000 โดส โดยการจัดสรรรอบแรกจะส่งไปก่อนประมาณ 50-70% ของรายชื่อที่แจ้ง และจะจัดส่งเพิ่มเติมในรอบที่ 2 แต่ละจังหวัดส่งรายชื่อมาเพิ่มเติมได้ ส่วนกรณี WHO เรียกร้องให้นานาชาติระงับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ชั่วคราวนั้น การฉีดเข็มที่ 3 ของไทยกำหนดฉีดเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thailandpuls, thejournalist

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมผู้เชี่ยวชาญ 12 เขตสุขภาพ ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนโควิดในจังหวัดรับผิดชอบ โดยสธ.ตั้งเป้าเร่งรัดการฉีดให้ได้วันละไม่น้อยกว่า 3.5 แสนโดส เน้นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์ ให้ออกค้นหาให้ได้รับวัคซีนครอบคลุมมากที่สุด จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตั้งเป้าให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ส่วนจังหวัดควบคุมสูงสุด ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุศลนันท์ กรรมการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กว่า กำลังเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

บุคลากรฯ ด้านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 จากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ โดยพบมีปัญหาคือ 1.การบริหารวัคซีน
ปลายทางบางแห่งยังจัดสรรให้บุคลากรได้ไม่ครบถ้วน จึงขอเรียกร้องให้ผู้บริหาร สธ. สั่งการหน่วยงานปลายทางให้แก่ไขปัญหา
ด้วย 2.แพทย์คลินิกเอกชนควรอยู่ในข่ายได้รับวัคซีนไฟเซอร์ล็อตนี้ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @G0blin00475 ทวิตข้อความว่า ไฟเซอร์จัดสรรมาให้รพ.ที่แม่สอด 4,320 โดส ได้ฉีดจริง 4,022 โดส
หายไป 298 พร้อมถามว่าสธ.จะดำเนินการอย่างไร ส่วน จ.บุรีรัมย์ ไม่ใช่พื้นที่สีแดงเข้มแต่ได้รับจัดสรรไฟเซอร์ ขอให้สธ.ชี้แจง

3.ประสิทธิภาพวัคซีนของโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3

-บ.โมเดอร์นา ระบุ วัคซีนยังมีประสิทธิภาพในการต้านโควิด 19 ราว 93% หลังจากฉีดเข็มที่ 2 แล้ว 4-6 เดือน ลดลงจาก
เดิมเพียง 1% การที่ประสิทธิภาพของวัคซีนคงอยู่นานหมายความว่าสามารถรอวัคซีนเข็มต่อไปได้นานขึ้น นอกจากนี้ ยังอยู่ใน
ระหว่างการทดสอบวัคซีนกระตุ้นอีก 3 ตัวอย่าง เพื่อใช้ต่อต้านไวรัสกลายพันธุ์ทั้งแกมมา, เบตา และเดลตา

4.การเผาศพผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนว
หน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, pptvhd36, mcot, thaipbs, ch7, isaranews, acnews, thestandard,
workpointtoday) ทวีตช่อง Thaipbs

-นพ.รศกร รัชชานันท์วิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีมีผู้กังวลเรื่องเตาเผาศพตามวัดต่าง ๆ ชำรุด ว่า
ตรวจสอบพบ 31 วัดหยุดเผาศพชั่วคราว ยังมีวัดอีกหลายแห่งที่มีศักยภาพในการเผา 2-4 ศพต่อวัน กรมฯ ได้จัดทำ GPS ที่
เว็บไซต์ Thaistop Covid เพื่อให้สถานพยาบาล ญาติผู้เสียชีวิต ทหารวัดที่เผาศพได้ง่าย มั่นใจจะมีวัดเข้าร่วมดูแลเผาศพ
ผู้เสียชีวิตมากขึ้นในอนาคต

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ทำความเข้าใจเรื่องการเผาปนกิจศพ 1.เมื่อผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตที่รพ. มีระบบ
ทะเบียนประวัติแล้ว การออกเอกสารรับรองสามารถทำได้ทันที 2.การเสียชีวิตนอก รพ. ต้องแจ้งองค์การสาธารณสุขหรือตำรวจ
เพื่อให้มีการบรรจุศพตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 3.แจ้งการตายต่อเขตหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 4.การขนส่งศพ
ผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนา เจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุดป้องกันติดเชื้อ ใส่ศพในถุงซิปล็อก ส่วนการเผา แม้เป็นระบบปิดก็อาจมี
การฟุ้งกระจายเกิดขึ้นได้ พนักงานที่ร่วมการเผาปนกิจจึงต้องใส่ชุด PPE แต่ขั้นตอนเก็บกระดูกสามารถทำได้ ส่วนกลไกการฝัง
หุ้มญาติหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าไปจัดการศพด้วยตนเอง เพราะในสารคัดหลั่งและของเหลวจากร่างของผู้ตาย
สามารถแพร่เชื้อได้ และหลังจากฝังแล้ว กระบวนการย่อยสลายจะทำให้เชื้อโควิดสลายไปพร้อมร่าง ยืนยันว่าไม่มีโอกาสที่จะมี
การรั่วซึมของเชื้อจากถุงซิปล็อก ส่วนผู้ที่มาร่วมงานศพต้องป้องกันตัวตามปกติ และคว้นจากการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดไม่มีเชื้อ
ปะปนแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-เจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า วัดได้ประกอบพิธีเผาปนกิจศพให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 แล้ว 4 ราย โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ขณะนี้ขาดชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ทำพิธีเผาปนกิจ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน

5.คำแนะนำผู้ขนส่งอาหารเดลิเวอรี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, js100, mcot, INN,
pptvhd36, mthai) ทวีตช่อง 5

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ขนส่งอาหารเดลิเวอรี่ ยึดมาตรการดังนี้ 1) คัดกรองและประเมิน
ตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และบันทึกข้อมูลของตนเอง หากมีอาการป่วยให้หยุดงานและไปพบแพทย์
ทันที 2) ก่อองบรรจุอาหารทำยานพาหนะต้องแข็งแรง มิดชิด และทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน ไม่เปิดกล่อง
บรรจุอาหารจนกว่าจะถึงมือผู้สั่งซื้อ 3) รักษามาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด 4) รวบรวมอาหารในจุดที่ร้านกำหนด 5) จด
รวมกลุ่มพูดคุย สบู่บูหรี่ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ณ จุดพักคอย 6) ไม่เปิดกล่องบรรจุอาหารจนกว่าจะถึงมือผู้สั่งซื้อ

6.อินเดียเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ตามธรรมชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผจก., sanook

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กว่า เหตุผลที่ผู้ติดเชื้อในอินเดียลดลงเพราะมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 2 ใน 3
โรคจะหยุดแพร่ระบาดต่อเมื่อมากกว่าร้อยละ 90 ของคนในประเทศติดเชื้อ เพราะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ตามธรรมชาติ และ จะ
กลายเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ ต้องยอมรับความจริงว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ แต่
ลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้มากถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีน จึงขอให้ทุกคนรีบฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด

7.การตรวจเช็กรูทใน กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม. จะปรับการออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกตามจุดต่าง ๆ เป็นการจัดตั้ง

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

6 จุดคัดกรองหลักในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ให้บริการตั้งแต่ 7 ส.ค. เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1.กรุงเทพมหานคร ณ ลานกีฬาพัฒนา 2 ถนนพระราม 6 2.กรุงเทพฯเหนือ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 3.กรุงเทพฯตะวันออก ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี 4.กรุงเทพฯใต้ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 5.กรุงเทพฯเหนือ ณ ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และ 6.กรุงเทพฯใต้ ณ ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-โฆษก กทม. ผอ.สำนักการแพทย์ และผอ.สำนักอนามัย แถลงสถานการณ์โควิด 19 ใน กทม. ว่า สิ่งทีกทม.ต้องทำอย่างเร่งด่วนเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ คือ ลดอัตราการความเคลื่อนไหวและเร่งฉีดวัคซีน ส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จะเร่งให้เสร็จภายใน 1 เดือน ซึ่งรพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ได้รับการจัดสรรมาแล้ว ด้านวัคซีนทางเลือกอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อ โดยเฉพาะวัคซีนซิโนฟาร์ม จะนำไปฉีดให้กลุ่มเปราะบางกับกลุ่มที่ยังไม่ได้วัคซีน

8.แนะนำตั้งศูนย์พักคอยพื้นที่ชุมชนแออัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความว่า อุปสรรคของคนจนเมืองในชุมชนแออัด คือ อยู่กันอย่างหนาแน่น บ้านหลังเล็ก เมื่อมีคนติดเชื้อ 1 คน อีกไม่เกิน 1 สัปดาห์จะติดเชื้อทั้งบ้าน ดังนั้น ทางออกหนึ่งคือการเปิดศูนย์พักคอยหรือศูนย์กักในชุมชน โดยใช้สถานที่กลาง เช่น โรงเรียน หรืออาคารของทางราชการที่มีพื้นที่ว่าง รับคนติดเชื้อโควิดมารวมกัน แยกออกจากบ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคในครอบครัวและชุมชน

9.โกงค่าเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv

-นพ.ปริญญา นากปุมบุตร นพ.สสจ.กำแพงเพชร เผย ตรวจสอบพบมีการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ สสจ.กำแพงเพชร ไม่ตรงกับหลักฐานการจ่ายเงิน มีการสร้างหลักฐานแล้วโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถูกกล่าวหา คือ นางวิสา อัมพุด นักวิชาการการเงิน สสจ.กำแพงเพชร สอบสวนย้อนไปทราบว่ามีการกระทำความผิดมาตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค. 2564 โดยโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง 3 บัญชี ยอดรวมเบื้องต้น 12.7 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและขั้นตอนทางกฎหมายโดยให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อน ยืนยันเจ้าหน้าที่จะได้รับเงินเสี่ยงภัยโควิด 19 อย่างแน่นอน

10.รพ.สนามธรรมศาสตร์ผู้ป่วยล้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-รพ.สนามธรรมศาสตร์ รายงานว่า อัตราครองเตียงของผู้ป่วยโควิดสูงเกิน 109 เตียงในรพ.หลักที่เตรียมไว้ ทั้งที่มีการรีเฟอร์ผู้ป่วยไปรพ.สนามบางส่วนแล้ว และมีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตในรพ.เพิ่มอีก 1 คน คาด 1-2 วันเตียงเต็ม และอาจถึงจุดที่ขยับหรือหมุนเตียงเพื่อรับผู้ป่วยใหม่อีกไม่ได้อีก ทางแก้เดียวคือเพิ่มจำนวนผู้ป่วยเข้า Home Isolation ให้มากที่สุด

11.ส่งผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวถึงมาตรการส่งผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา ว่า อีกราว 2 - 4 สัปดาห์ จะเป็นช่วงที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวต่างจังหวัดคาดว่าจะสามารถรองรับได้ ที่กังวลคือผู้ป่วยสีแดง เพราะมีกว่า 1 แสนรายกลับภูมิลำเนา ส่วนกลุ่มสีเหลืองจำเป็นต้องเข้ารพ.หรือให้ออกซิเจนและดูแลอาการอื่นร่วมด้วย หลายแห่งได้ใช้รพ.ชุมชนบางจุดมาทำเป็นรพ.โควิด สำหรับปัญหาบุคลากรไม่พอใน สามารถขอความร่วมมือจากจังหวัดข้างเคียงได้

12.แนวทางเมื่อตรวจ ATK เป็นบวก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, isaranews) ทวีตช่อง 7, TNN, Thaipbs

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถแยกกักที่บ้านได้ทันที ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ หลังจากนั้นจะได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. จัดงบประมาณให้รพ.ส่งอาหาร 3 มื้อให้ที่บ้าน 14 วัน พร้อมส่งอุปกรณ์จำเป็น แต่กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวกแล้วต้องเข้ารพ./หอพิเทล หรือศูนย์พักคอยในชุมชน เป็นการเข้าไปอยู่ร่วมกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด 19 แล้ว ซึ่งผู้ที่ตรวจด้วย ATK อาจให้ผลบวกปลอม และเข้าไปปนกับคนติดเชื้อ จึงต้องตรวจ RT-PCR คู่ขนานกัน

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงระบบกักตัว CI ว่า ตอนนี้มีโรงแรมและมีแพทย์จากหลากหลายสาขาอยากเข้าร่วมระบบกับสปสช. ส่วนปริมาณ hospitel สำหรับผู้ป่วยโควิดสีเหลือง ขณะนี้มี 4,000 กว่าเตียงเพียงพอต่อการรองรับ กรมฯ ยังได้ตั้งคณะทำงานติดตามเพื่อปลดล็อคปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาอุปกรณ์เข้าดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ เช่น ประสานบริษัทผู้ผลิตออกซิเจน พบว่าปริมาณออกซิเจนเหลือทั่วประเทศยังคงมีเพียงพอ /มอบ อย. ประสานการขออนุญาตเพื่อขอใช้ถังออกซิเจนและอุปกรณ์ไม่ให้ขาดแคลน

13.คลังเตาใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ)

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-ศบค. รายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ ประกอบด้วย **สมุทรสาคร** บ.ผลิตเหล็กหล่อ อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 16 ราย **ชลบุรี** โรงงานยางในรล อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 17 ราย **ระยอง** บ.ก่อสร้าง อ.ปลวกแดง ผู้ติดเชื้อ 15 ราย **ราชบุรี** บ.พืชสวน อ.เมือง ผู้ติดเชื้อ 40 ราย **ประจวบคีรีขันธ์** โรงงานสัปปะรด อ.สามร้อยยอด ผู้ติดเชื้อ 64 ราย/ **นครราชสีมา** ล็อกดาวน์โรงงานแปรรูปไก่ 2 แห่ง ตรวจหาเชื้อเชิงรุกพนักงานเกือบ 5 พันคน หลังพบติดเชื้อในโรงงาน 127 ราย **นครสวรรค์** คลัสเตอร์ใหม่ นักเรียนโรงเรียนกีฬา ติดโควิด 60 คน จนท.เร่งปูพรมตรวจ

14.ประเด็นในโซเชียล

สื่อที่นำเสนอ : Line

-มีการแชร์ภาพและข้อความจาก นานันทเดชน์ อมาตยกุล นักธุรกิจชื่อดัง ระบุ เพื่อนติดโควิดทั้งครอบครัว พยายามหาเตียงอยู่หลายวัน จนรพ.เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งแจ้งให้จ่ายคนละ 1 ล้านบาท เพื่อนตกลงจ่ายทันที 4 ล้านบาทไม่ถึงชั่วโมงมีรถพยาบาลมารับถึงบ้าน พาเข้าห้องสวิตดูแลอย่างดี

15.หญิงตั้งครรภ์กับการตรวจโควิด

สื่อที่นำเสนอ : Facebook

-กลุ่มเฟซบุ๊ก “คนท้องคุยกัน” ตั้งคำถามกรณีหญิงตั้งครรภ์หลายรายฝากท้องกับคลินิกและไม่มีรพ.รับคลอด บางรายปรึกษาศูนย์แล้วพบว่าสามารถส่งต่อไปรพ.ใหญ่เพื่อทำคลอดได้ แต่กว่าจะทราบว่าถูกกลอยแพอายุครรภ์ก็เกินกำหนดที่จะไปทำเรื่องฝากท้องใหม่กับรพ.ได้

16.กำพร้าพ่อแม่จากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แถลงถึงการช่วยเหลือเด็กในช่วงโควิด ว่า 6 ส.ค. พบเด็กติดเชื้อ 2,469 คน อยู่ในกทม. 533 คน ภูมิภาค 1,936 คน ยอดสะสม 70,153 คน มีแนวโน้มพบเด็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น กรมฯ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการสาธารณสุข ส่วนเด็กกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากคนในครอบครัวหรือผู้ปกครองติดเชื้อจะประสานนำเข้าสู่ State Quarantine เพื่อกักตัว 14 วัน ทั้งนี้ สืบจากพบเด็กกำพร้าเนื่องจากบิดามารดา หรือผู้ดูแลผู้ปกครองเสียชีวิตจากโควิด 19 ทั้งหมด 35 คน การช่วยเหลือจะเน้นให้ครอบครัวเครือญาติเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ได้ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด โดยพัฒนา Line OA เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ

17.แนะให้เอกชนผลิตยาฟ้าวิปริาเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การผลิตยาฟ้าวิปริาเวียร์ไม่ควรจำกัดไว้ที่องค์การเภสัชกรรมหน่วยงานเดียว ต้องระดมขอความร่วมมือรพ.เอกชนที่มีศักยภาพ เพราะสปช.และสภาเภสัชกรรมประเมินว่าหากผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละ 2 หมื่นคน ต้องใช้ยาฟ้าวิปริาเวียร์ 30 ล้านเม็ดต่อเดือน ขณะที่องค์การเภสัชกรรมผลิตในเดือน ส.ค.ได้ 2.5 ล้านเม็ดเท่านั้น

18.ความเครียดจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผู้ป่วยโควิด 19 ผูกคอตายในบ้าน ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวงและเขตราชบุรีบูรณะ กทม. เป็นชาย อายุ 38 ปี ชาวสกลนคร เจ้าของบ้านระบุผู้ตายเป็นคนเร่ร่อน สัปดาห์ก่อนทราบผลติดเชื้อโควิด ศูนย์อนามัยส่งไปรักษาที่รพ.สนามย่านสุขุมวิทได้ 5 วันหนักกลับบ้านอ้างว่าเครียด อาหารที่รพ.สนามไม่อร่อยและเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นเกินไป ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เขตราชบุรีบูรณะและกำชับให้รักษาตัวอยู่ในบ้าน จนช่วงค่ำพบผูกคอตายไปแล้ว

-สน.ดอนเมือง รับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตในทาว์นเฮาส์ ซอยวิภาวดีรังสิต 35 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. เป็นชาย อายุ 26 ปี สภาพอ่อนเพลีย สวมหน้ากากอนามัย ด้านในบ้านพบศพหญิง อายุ 61 ปี สอบสอบเบื้องต้นทราบว่า ก่อนหน้านั้นเพื่อนบ้านติดเชื้อโควิด 19 ที่บ้านจึงเป็นผู้เสี่ยงสูงที่ 2 วันก่อนแม่ป่วย ไม่ยอมให้พาไปรักษา กระทั่งเข้าพบเสียชีวิตแล้วจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ แต่ขณะเดินมาเปิดประตูบ้าน รู้สึกไม่มีแรงจนล้มลง เบื้องต้นแพทย์ตรวจศพผู้เสียชีวิตพบติดเชื้อโควิด 19

-สภ.บางปู รับแจ้งมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เสียชีวิตภายในบ้าน หมู่บ้านบางปูแลนด์ อ.เมืองสมุทรปราการ ชื่อ นางเดือนฉาย จ้อยชู อายุ 60 ปี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างกักตัว เนื่องจากลูกชายเพิ่งเสียชีวิตจากโควิด 19 ไปเมื่อ 5-6 วันที่ผ่านมา

มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด

-อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้ทำความเข้าใจกับรพ.เอกชนเรื่องให้ยอมรับผลตรวจ ATK ทั้งเชิงุชนคลินิกเสริมความงามเข้ามาตรวจดูแลผู้ป่วยในระบบกักตัวที่บ้าน และคลินิกที่ให้บริการระบบแพทย์ทางไกล หากทั้ง 2 กลุ่มคลินิกเข้ามาตรวจจะช่วยแบ่งเบาภาระแพทย์ พยาบาล ในระบบได้อย่างมาก ส่วนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและแดงที่ต้องใช้ถังออกซิเจนได้ตั้งคณะทำงานบริหารจัดการแก้สถานการณ์แพทย์หรือกับรพ.และเอกชนผู้ผลิต พบว่า ขณะนี้ปริมาณออกซิเจนทางการแพทย์มีเพียงพอ ส่วนการจัดส่ง ศบค.อนุญาตให้ขนส่งถังออกซิเจนให้กับรพ.ในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ควบคุมต่าง ๆ ส่วนการนำเข้า

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

จากต่างประเทศ อย.กำหนดช่องทางด่วนนำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือภาคเอกชนที่ผลิตแก๊สออกซิเจนทางอุตสาหกรรมให้เตรียมพร้อมเปลี่ยนมาผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ กรณีที่ต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า)

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารวัคซีนซิโนฟาร์มให้ครบถ้วนเพื่อยื่นต่อ อย. ในการขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดในกลุ่มเด็กเร็วๆ นี้

-ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก และสำนักงานนโยบายพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ สธ. จัดเสวนาออนไลน์ "เสนอมาตรการลดเค็ม ลดโรค ลดตาย ในภาวะวิกฤตโควิด 19" เสนอให้รัฐจัดให้มีฉลากค่าเค็มบนหน้าของบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อมุ่งให้ผู้บริโภคได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารที่ไม่เค็ม มีปริมาณโซเดียมต่ำ

-นายเทรอส อุดานอม เกเบรเยซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกประเทศระงับแผนการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด 19 เข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จนกว่าจะถึงสิ้นเดือน ก.ย.นี้ เพราะจากการประเมินเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาวัคซีนขาดแคลน และเปิดโอกาสให้นานาประเทศฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแก่ประชากรอย่างน้อย 10%

-ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้สั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเพิ่มอีก 2 ล้านโดส โดยจะนำเข้ามาฉีดได้ในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2565 เป็นล็อตที่ 2

-นายไชยา พรหมา ประธาน กมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้เตรียมเสนอรัฐบาลจัดสรรงบกลางจากการปรับลด 1.6 หมื่นล้านบาท กระจายทุกจังหวัดตามความรุนแรงของการระบาดโควิด โดยให้อำนาจผู้ว่าฯ ในฐานะผอ.ศบค.ระดับจังหวัด บูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโดยเร็ว ตลอดจนดูแลประชาชนให้ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในช่วงกักตัวของผู้ติดเชื้อ สร้างรพ.สนามหรือศูนย์พักคอย โดยให้ ส.ส.ทุกพรรค องค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมติดตามตรวจสอบ เสนอแนะการใช้จ่ายงบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์